

มั่นใจก่อนไปสอบ...หนังสือเตรียมสอบวัดระดับ N1-N4


อนิล พยุงเกียรติคุณ
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ อ.ล.ท.

นับจากนี้อีกประมาณครึ่งเดือนก็จะถึงวันสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1/2555 กันแล้ว คนที่สมัครสอบในครั้งนี้ก็คงเตรียมความพร้อมกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วใช่ไหม แต่ถ้าใครยังรู้สึกไม่พร้อม หรืออยากจะหาแบบฝึกหัดมาทดสอบความรู้ก่อนเข้าสอบจริงแล้วละก็ Book is life จะขอแนะนำหนังสือชุดเตรียมสอบวัดระดับที่เพิ่งออกมาในงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ผ่านๆ มา (มี.ค.- เม.ย.55) ให้นำมาใช้เสริมความมั่นใจก่อนไปสอบกัน

หากใครเป็นแฟนติดตามคอลัมน์ Book is life แล้วละก็น่าจะจำกันได้ว่าเมื่อปีที่แล้วคอลัมน์ของเราได้แนะนำหนังสือเตรียมสอบวัดระดับไปแล้วชุดหนึ่งนั่นคือ หนังสือเตรียมสอบวัดระดับ N3 ซึ่งประกอบด้วยหนังสือเตรียมสอบในด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และคันจิ ดังนั้น ในปีนี้ทางสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมได้ออกหนังสือชุดเตรียมสอบวัดระดับ N1, N2, N4 ตามออกมา ด้วยเห็นว่าหนังสือชุดนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่น เพราะนอกจากจะใช้เตรียมสอบได้แล้ว ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย โดยในชุดเตรียมสอบวัดระดับ N1 และ N2 นั้นจะประกอบด้วยหนังสือเตรียมสอบด้านคำศัพท์ คันจิและการฟัง ในส่วนคำศัพท์และคันจินั้นมีการแบ่งหัวข้อออกเป็น 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 7 วัน โดยวันที่ 1-6 นั้นจะเป็นประเด็นการเรียนรู้จุดคำศัพท์และคันจิในหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะมีแบบฝึกหัดย่อยให้ทำทุกวันและในวันที่ 7 จึงเป็นการทำข้อสอบที่มีความใกล้เคียงข้อสอบวัดระดับจริง ส่วนในเล่มของการฟังนั้นจะแตกต่างออกไป คือ โครงสร้างจะเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะข้อสอบการฟังและแต่ละบทจะแบ่งให้ฝึกทักษะการฟังตามลักษณะของข้อสอบ ซึ่งลักษณะของข้อสอบฟังในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจะเป็นการทดสอบทักษะดังนี้ การฟังแล้วตอบทันที การเข้าใจหัวข้อเรื่อง การเข้าใจประเด็นสำคัญ การเข้าใจเค้าโครงเรื่องและการเข้าใจโดยเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งภายในเล่มจะมีซีดี 2 แผ่นสำหรับฝึกฟังและทำข้อสอบและมีสคริปต์การฟังทั้งภาษาญี่ปุ่นและคำแปลภาษาไทยท้ายเล่มด้วย

ส่วนหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 จะประกอบด้วยหนังสือเตรียมสอบด้านคำศัพท์กับไวยากรณ์และการอ่าน ในส่วนของคำศัพท์นั้นจะแบ่งเป็น 32 บทและทุกๆ 4 บทจะมีการทำข้อสอบที่คล้ายคลึงกับข้อสอบวัดระดับจริง 1 ครั้ง โดยแบ่งการศึกษาคำศัพท์ตามหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ เช่น การซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต การถามทาง การจองโรงแรม เป็นต้น ส่วนด้านไวยากรณ์และการอ่านนั้น

จะแบ่งเป็น 32 บทเช่นกัน ซึ่งจะเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตัวละครที่เกิดขึ้นใน 1 ปี ในเล่มจะมีการอธิบายไวยากรณ์รูปต่างๆ และคำสันธานที่ผู้เรียนควรจดจำประมาณ 150 หัวข้อและมีตัวอย่างประโยคเพื่อเสริมความเข้าใจให้ด้วยและทุกๆ 4 บทจะมีการทำข้อสอบเหมือนข้อสอบวัดระดับจริงเช่นกัน

ใครที่สมัครสอบระดับใดเอาไว้มากเลือกอ่านตามระดับหรือเสริมที่อยากเสริมให้แน่นปึ้กกันตามเหมาะสมได้เลย ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เรียนที่มุ่งมั่นทุกคน...**ファイト!** 



ชุด เตรียมสอบวัดระดับ N1



ชุด เตรียมสอบวัดระดับ N2



ชุด เตรียมสอบวัดระดับ N4



Productivity for SMEs

การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
สำนักพิมพ์ อ.ส.ท.
ราคา 250 /352 หน้า

ทุกวันนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs (Small and Medium Enterprises) คือรากฐานที่สำคัญยิ่งของเศรษฐกิจไทย เพราะมีจำนวนทั้งสิ้นมากกว่าร้อยละ 90 ของวิสาหกิจ (กิจการ ธุรกิจอุตสาหกรรม) ทั้งหมด การต่อสู้แข่งขันเพื่อความอยู่รอดจนมีกำไรและเติบโตต่อไปให้ได้ จึงเป็นทั้งเป้าหมายและปัญหาสำคัญของ SMEs ในปัจจุบัน เพราะอยู่ภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรงในทุกรูปแบบ

เพราะ **"ผลผลิต"** และ **"คุณภาพ"** มีความสำคัญต่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตของสถานประกอบการ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็น **"คู่มือ"** เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและกิจการ หรือวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม สามารถเริ่มต้นด้วยการประเมินกิจการของตนเองอย่างง่ายๆ โดยการใช้ **"รายการตรวจสอบ" (Check-list)** ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อหาจุดบกพร่องในกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม การจัดเก็บและขนย้ายวัสดุสิ่งของอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบและจัดบริเวณที่ทำงานใหม่ การใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การควบคุมสารเคมีอันตราย หรือวัตถุอันตราย การจัดรูปแบบของงานใหม่เพื่อวินิจฉัยถึงสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสามารถนำข้อเสนอไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและเพิ่มกำไรในที่สุด 